

ความร่วมมือครั้งใหม่ของอาเซียนเพื่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม



1 พฤศจิกายน 2559 – ประเทศสิงคโปร์ / เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย สมาชิกรัฐสภา ผู้พิพากษา อัยการ และผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดตั้งแผนงานเพื่อการต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมอบหมายให้คณะทำงานทางกฎหมายเพื่อสัตว์ป่าอาเซียนพัฒนาคู่มือกฎหมาย (ASEAN Legal Handbook) เครื่องมือและการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนผลักดันกฎหมายใหม่ในประเทศเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ลักลอบกระทำผิด

นาย Desmond Lee รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาชาติสิงคโปร์ กล่าวว่า “อาชญากรรมสัตว์ป่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของขบวนการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายข้ามชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาวุธ และการค้ามนุษย์ ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์ขอแสดงความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกับชาติอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ และมีความดีใจที่เรามีเครือข่าย (ASEAN-WEN) ที่ทำงานเพื่อต่อสู้กับการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า สิงคโปร์จะเป็นกำลังช่วยในการสอดส่องดูแลสัตว์ป่าร่วมกับชาติอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพยากรและความอุดมสมบูรณ์ของพวกเราเอาไว้”

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (LEEO-WEN) กล่าวว่า “ประเทศอาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า ทำให้เราเป็นหนึ่งในจุดที่มีการลักลอบกระทำผิดมากมาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่อกันในชาติอาเซียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ คู่มือและสิ่งที่เราทำขึ้นนี้จะเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยปิดช่องว่างทางกฎหมายและทำให้ผู้กระทำผิดไม่สามารถลักลอบกระทำผิดได้เหมือนก่อน”

นาย Steve Galster ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีแลนด์กล่าวว่า “ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าในอาเซียนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 แต่การลักลอบก็ยังเกิดขึ้นอยู่มาก แผนการนี้จะทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายทำงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้จับผู้กระทำผิดมาลงโทษได้มากขึ้น”

การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายทั่วโลกมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการลักลอบอันดับต้นๆ ทั้งแหล่งต้นทางสัตว์ป่าและปลายทาง โดยเมื่อปี พ.ศ. 2557 ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ที่มีผู้นำประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลีย จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ได้มีวาระเกี่ยวกับการต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ได้มีข้อสรุปให้ทุกประเทศดำเนินคดีอย่างจริงจัง ร่วมมือกันในการสืบสวนการกระทำผิด การปฏิรูปกฎหมายสัตว์

ป่าในประเทศ และสร้างที่ยั่งยืนแก่สำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (LEEO-WEN)
ตลอดจนเรียกร้องให้รัฐมนตรีของประเทศในอาเซียนเป็นผู้นำในการต่อสู้กับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โทร 08-6781-9555